

5 HAKBANG PARA PAGHANDAAN ANG ANUMANG SAKUNA



HAKBANG 1. MAG-ALERTO

Mag-set up ng mga tool sa iyong telepono para makakuha ng mga alertong pang-emergency at mga mensahe ng babala sa kaligtasan ng publiko kung saan ka nakatira at nagtatrabaho sa CalAlerts.org



HAKBANG 2. MAGPLANO

Talakayin kung paano magiging ligtas ang mga mahal sa buhay at kung paano mahahanap ang isa't isa.



HAKBANG 3. MAG-EMPAKE NG GO BAG

Mag-empake ng mahahalagang dokumento habang maaga pa. Maging handang kunin ang mga susi, pitaka, telepono/charger, gamot, at mga personal na gamit.



HAKBANG 4. GUMAWA NG ISANG STAY BOX

Mag-empake ng mga supply nang hindi bababa sa 3 araw sa bahay nang walang tubig o kuryente: pagkain na hindi masisira, tubig, mga plastic bag/balde para sa banyo, flashlight, radyo, kit para sa pangunang lunas, at mga baterya.



HAKBANG 5. TULUNGAN ANG IBA

Maging handa na tumulong sa mga nangangailangan.

MGA MAPAGKUKUNAN

CalOES.ca.gov

Alamin ang mga panganib sa iyong lugar, humanap ng tulong para sa mga nakaligtas

ListosCalifornia.org

Kahandaan, pagtugon, at pagbangon sa sakuna

CalAlerts.org

Mag-sign up para sa mga alerto sa emergency ng county

I-dial ang 2-1-1

Maghanap ng mga ligtas na ruta ng paglikas at mga tirahan

MABILIS NA GABAY PANGKALIGTASAN

Bago, Sa panahon, at Pagkatapos

NAPAKALAKI NG APOY



Cal OES
GOVERNOR'S OFFICE
OF EMERGENCY SERVICES

BAGO ANG ISANG NAPAKALAKING APOY



Mag-sign up para sa mga emergency na alerto mula sa iyong county.



Alamin kung para saan ang iyong evacuation zone kung saan ka nakatira at nagtatrabaho para malaman mo kung kailan ka aalis nasaan ka man. Kumuha ng mapa para sa iyong evacuation zone at pangunahing daan palabas, at iba pang mga daan palabas kung sakaling sarado ang mga kalsada o magbago ang mga kondisyon.



Magplano ng mga pagsakay para mailigtas ang mga mahal sa buhay. Magpasya kung saan kayo magkikita para mahanap ang isa't isa. Panatilihin ang sapat na gas sa iyong sasakyan upang lumikas.



Maghanda para sa matagal na pagkawala ng kuryente, lalo na para sa mga medikal o pantulong na aparato na gumagamit ng kuryente at mga refrigerated na gamot.



Panatilihin naka-charge ang mga telepono, device, at backup na baterya. Magkaroon ng radyong pinapagana ng baterya para sa mga emergency na update.



Maghanda ng Go Bag na naka-empake at iba pang mga bagay na handang kunin, lalo na ang mga bagay para sa mga sanggol, matatanda, at anumang mga alagang hayop.



Kung maaari, magplano upang manatili kasama ang mga kaibigan o pamilya kung kailangan mong lumikas.



Bigyang-pansin ang isang Babala sa Paglikas. Nangangahulugan ito na mayroong malubhang banta. Maghanda o pumunta ngayon kung kailangan ng mga tao o hayop ng oras.

SA PANAHON NG NAPAKALAKING APOY



Manatiling alerto at panatilihin may alam sa pamamagitan ng pagsuri sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon.



Kahit na ang apoy ay tila ligtas na malayo, isaalang-alang ang pag-alis nang maaga. Magbigay ng dagdag na oras para sa mga bata, matatanda, at mga taong may kapansanan. Ilagay sa malaking kahon ang mga alagang hayop at ikarga ang mga hayop para sa mabilis na paglabas.



Kapag may usok, manatili sa loob ng bahay hangga't maaari. Kung nasa labas, magsuot ng mask na makakatulong sa pagprotekta sa iyo mula sa usok. Kung lumilipad ang mga baga, magsuot ng mahabang manggas, pantalon, mabibigat na sapatos, at sumbrero.



Manatiling ligtas kaagad kapag sinabi ng mga opisyal na kailangan mong umalis. Ang isang kautusan sa Paglikas ay nangangahulugan na kailangan mong umalis — ang iyong buhay ay nasa panganib.



Magtanong sa mga kapitbahay upang humingi, o mag-alok, ng masasakyan.



I-dial ang 2-1-1 kung kailangan mong maghanap ng mga ruta ng paglabas at ligtas na tirahan. Alamin na ang mga pampublikong kanlungan ng kalamidad ay libre at walang sinuman ang maaaring humingi sa iyo ng ID. Ngunit ang ilan ay maaaring mas mahusay na maglingkod sa mga taong may kapansanan o mga alagang hayop.



Kung nakulong sa apoy, tumawag sa 9-1-1 at ibigay ang iyong lokasyon. Paandarin ang mga ilaw sa bahay para matulungan ang mga rescuer na mahanap ka o ang mga headlight at emergency flasher kung nasa iyong sasakyan. Magkaroon ng kamalayan na ang mga kondisyon ay maaaring mangahulugan na ang tulong ay maaaring hindi dumating nang mabilis o maaaring hindi dumating kung imposibleng maabot ka.

PAGKATAPOS NG NAPAKALAKING APOY



Kumuha ng paunang lunas nang mabilis para sa sinumang may mga pinsala. Tulungan ang mga bata at matatanda na makaligtas.



Mag-check in kasama ang pamilya, kaibigan, at kapitbahay. Magpadala ng mga text message o gumamit ng social media.



Manatili sa mga fire zone hanggang sa sabihin ng mga opisyal na ligtas nang bumalik. Kung hindi ka makakuwi, i-dial ang 2-1-1 para makahanap ng libre at ligtas na tirahan.



Lumayo sa mga nasunog na lugar para sa iyong kalusugan at kaligtasan. Kung umuulan, bantayan ang mga pagbaha ng putik sa mga lugar na nasusunog.



Mag-ingat sa pagbagsak ng mga puno at mga nasirang istruktura. Maging handa sa mga nakatagong baga sa mga puno at istruktura at para sa "maiinit na lugar" sa lupa. Kung maaari kang bumalik sa bahay, maingat na suriin sa loob at paligid ng iyong tahanan na nalantad sa mga baga.



Huwag lumapit sa abo at mga labi mula sa mga istrukturang nasunog. Maaaring kabilang dito ang mga nakakalason at mapanganib na materyales.



Pumirma ng mga papeles sa karapatan-sa-pagpasok upang ang iyong lokal na pamahalaan ay maalís ang mga labi sa iyong ari-arian.



Bisitahin ang isang available na lokal na sentro ng tulong upang makakuha ng tulong at mga serbisyo sa pagbawi. Lahat ay iniimbitahan.